

ประจำวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2556

### พาณิชย์เปิดซองระบายแสนตันเอกชนกดราคาข้าวเหลือ 1.1 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2556 กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดซองประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล หลังจากให้เอกชนเข้ายื่นซองเสนอซื้อปริมาณรวม 3.5 แสนตัน เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้ส่งออกให้ความสนใจยื่นซองเพียง 5 ราย เท่านั้น

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการเปิดซองประกวดราคาข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิต 2554/55 ปริมาณรวม 3.5 แสนตัน แยกเป็น ข้าวขาว 5% จำนวน 1.5 แสนตัน และปลายข้าวเอวันเล็ค จำนวน 2 แสนตันนั้น เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถอนุมัติขายข้าวสาร ในสต็อกรัฐบาลได้ประมาณ 9 หมื่นกว่าตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ปริมาณกว่า 6 หมื่นตัน ให้กับ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แคปปิตัลซีเรียวิสต์, บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ และบริษัท ไชยพรไรซ์แอนด์ฟู๊ดโปรดักส์

ส่วนปลายข้าวเอวันเล็คนั้นคาดว่าจะอนุมัติขายประมาณ 3 หมื่นตันให้กับบริษัท พงษ์ลาก โดยการอนุมัติขายให้บริษัททั้งหมด เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เสนอราคาซื้อใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งผ่านเกณฑ์ราคากลางที่คณะกรรมการระบายข้าวกำหนดไว้ ส่วนบริษัทเอกชนที่ไม่ได้รับการอนุมัติ เพราะเสนอราคาต่ำกว่าราคาตลาดมาก

"แม้การระบายครั้งนี้ต่ำกว่าการเปิดให้ยื่นที่ 3.5 แสนตัน หรือต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็มั่นใจว่าการเปิดประมูลรอบต่อไป จะมีเอกชนเข้าร่วม ประมูลมากขึ้น" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า กรณีภาคเอกชนระบุว่าผู้เข้าประมูลน้อยรายนั้นมีความเป็นไปได้ที่การประมูลครั้งนี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งผู้ประมูลอาจจะเตรียมตัวไม่ทัน แต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้ประมูลมากขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย

"หลังผ่านการประมูลครั้งนี้ไป คาดว่าจะจัดให้มีการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลเดือนละ 2 ครั้ง โดยยืนยันว่าหากเสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่มีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อขายข้าวให้แน่นอน"

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า แม้การยื่นซองประมูลข้าวครั้งนี้ จะมีเอกชนยื่นประมูลน้อยราย แต่เป็นเอกชนรายใหญ่ คิดเป็น 70% ของส่วนแบ่งตลาด และเชื่อว่าจะสามารถอนุมัติขายได้ราคาที่เหมาะสม

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วันนี้ (30 ก.ค.) จะมีการเปิดให้ยื่นซองประมูลข้าวเปลือกเจ้า 5% ณ โรงสี ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบ 2 ปี 2555/56 ปริมาณ 2 แสนตัน สำหรับการแปรรูปเป็นข้าวหนึ่งเพื่อส่งออก ซึ่งต้องจับตามองว่าจะมีเอกชนรายใด สนใจเข้าร่วมยื่นซองหรือไม่ หลังจากที่ภาคเอกชนแสดงความกังวลเงื่อนไขที่โออาร์ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จริง

ที่โออาร์ระบุแค่เพียงว่าจะเปิดประมูลข้าวเปลือก เพื่อปรับปรุงเป็นข้าวหนึ่ง แต่ไม่ได้บอกคุณภาพและเกรดชนิดข้าวหนึ่ง ทำให้อาจเกิดปัญหาระหว่างผู้ส่งออกและโรงสีที่จะเข้าร่วมประมูลในทางปฏิบัติ

"รัฐบาลเรียกผู้ส่งออกทำข้าวหนึ่งไปหรือ แต่กลับกำหนดเงื่อนไขการประมูลไม่ชัดเจน ผู้ส่งออก จึงไม่กล้าจะเสี่ยงนำเอาออร์เดอร์สั่งซื้อไปวาง เพราะหากโรงสีส่งมอบข้าวไม่ได้ ผู้ส่งออกจะต้องเสียทั้งค่าค่าประกันการขายและเสียลูกค้า"

นอกจากนี้ราคาส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งของไทยสูงกว่าคู่แข่งมาก หากรัฐบาลต้องการจะระบายข้าวให้ได้ ต้องลดราคาให้อยู่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง เช่น ลดลงให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดต้นละ 400 ดอลลาร์เพื่อให้แข่งขันได้ เพราะไทยมีสต็อกข้าวสูง 17-18 ล้านตันที่ต้องระบายเอกชนผวาขาดทุนข้าวเสื่อมคุณภาพ

แหล่งข่าวผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า การที่ผู้ส่งออกยื่นเสนอข้าวสต็อก 3.5 แสนตันน้อยราย เนื่องจากรัฐกำหนดเงื่อนไขให้ซื้อยกโกดังและโกดังส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคกลางตอนบนของกลุ่มโรงสี ไม่ได้เป็นโกดังที่ภาคเอกชนเปิดรับฝากสต็อกข้าว เพราะฉะนั้นจึงไม่มั่นใจว่าข้าวในโกดังมีคุณภาพเพียงพอในการปรับปรุงเพื่อส่งออกหรือไม่ เพราะหากเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพในแต่ละโกดัง 30-40 % ภาคเอกชนก็ไม่สามารถรับภาระการขาดทุนได้

"สัญญาณมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันยี่สิบของ ไม่มีใครไปยื่นเลย พอช่วงบ่ายก็ไปยื่นกันเพียง 5 รายเท่านั้น ผู้ส่งออกไม่ยอมเข้าไปยื่น เพราะหากเจอข้าวเสื่อมคุณภาพขึ้นมาต้องแบกภาระขาดทุนเอง ผู้ที่เข้าไปยื่นก็จำใจที่พอจะเลือกๆ ได้บ้าง ปริมาณที่ขายจึงออกมาไม่ถึงแสนตัน ทั้งที่เปิดถึง 3.5 แสนตัน ในส่วนปลายข้าวเปิด 2 แสนตัน แต่ขายออกไปแค่ 3 หมื่นตันเท่านั้น"

แหล่งข่าว กล่าวว่า ข้าวที่รัฐบาลเคาะขายให้ผู้ส่งออกรอบนี้ประมาณ 9 หมื่นตันนั้น เชื่อว่าราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดมาก แม้จะมีการเจรจาต่อรองแล้วก็ตาม โดยราคาตลาดข้าวขาว 5 % โค้ดโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ราคา 527 ดอลลาร์ต่อตัน หรือ 15,810 บาทต่อตัน ขณะที่ปลายข้าวเอวันเลิศโค้ดราคา 511 ดอลลาร์ต่อตัน หรือ 15,330 บาทต่อตัน แต่การตกลงระบายรอบนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาทต่อตันโดยประมาณเท่านั้น

ในส่วนของโครงการจำหน่ายฤดูกาลใหม่ นั้น มีความคืบหน้าจากตัวแทนเกษตรกร โดยนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ในวันที่ 1 ส.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรจะมีการหารือร่วมกับกรมการค้าภายในอีกครั้ง โดยยังคงยืนยันให้รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าฤดูกาลผลิตปี 2556/57 ที่ต้นละ 15,000 บาท หลังจากนำผลหารือ 1.35 หมื่นบาทต่อตันไปหารือ ปรากฏว่าชาวนาทั่วประเทศไม่ยอมรับและมีการลดราคาเฉพาะข้าวขาวเท่านั้น ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ยังคงราคาปรับจำนำไว้เท่าเดิม

รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุดกรมการค้าภายใน ได้ออกมาระบุว่า จะปรับลดราคาปรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าเหลือเพียงต้นละ 12,000 บาท โดยให้เหตุผลว่าได้มีการหารือกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เห็นตรงกันว่าควรปรับลด และเป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง ที่ไม่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากรัฐต้องขาดทุนจากโครงการรับจำนำเกินปีละ 70,000 ล้านบาท โดยจะหารือกับเกษตรกร ก่อนเสนอผลให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาต่อไป

ว่าที่ร.อ.จิตรี ศิริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า การปรับลดราคาปรับจำนำข้าวของรัฐบาล เหลือ 13,500 บาทต่อตันหรือ 12,000 บาทต่อตัน นั้น เท่าที่หารือกับกรมการค้าภายในทั่วประเทศส่วนใหญ่ มองตรงกันว่ารัฐบาลไม่ควรปรับลด แต่ควรหาวิธีการจูงใจให้รับจำนำข้าวในราคาเดิม แต่ให้ได้คุณภาพข้าวที่ดีเหมือนเดิม

นโยบายรับจำนำข้าวได้ส่งผลให้แรงงานไหลไปสู่ภาคเกษตร แต่เมื่อเกิดความไม่แน่ใจว่า เดือน ก.ย.นี้ รัฐบาลจะปรับลดราคาหรือไม่ ก็ทำให้ชาวนาบางส่วนชะลอการชะงักการบริโภคแล้ว ซึ่งหากปรับลดราคาปรับจำนำลงก็เท่ากับว่าลดกำลังซื้อของชาวนาลง ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

### เอกชนเมินประมูลข้าวสต็อก 3.5 แสนตัน

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้เอกชนยื่นซองประมูล ซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาลเป็นครั้งแรก ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงทีมบริหารข้าวชุดใหม่ของรัฐบาล ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ส่งออกแค่ 5 รายเท่านั้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า การยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลวานนี้ (26 ก.ค.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาเสนอราคาตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. แต่ในช่วงเช้าไม่มีภาคเอกชนรายใด มายื่นเสนอราคาซื้อข้าวจนถึงเวลา 14.15 น. ภาคเอกชนจึงทยอยมายื่นขอเสนอราคา จนถึงเวลา 16.30 น. มีเอกชนรวม 5 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด เสนอซื้อข้าวขาว 5% อย่างเดียว ส่วนบริษัท แคมป์ดัลซีเรียลส์ จำกัด, บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด, บริษัท พงษ์ลภ จำกัด และ บริษัท ไชยพร ไรซ์แอนด์ฟู้ดโปรดักต์ จำกัด เสนอซื้อทั้งปลายข้าวขาวเอวันเล็ค และ ข้าวขาว 5%

สำหรับข้าวในสต็อกรัฐบาลที่นำมาประมูลนั้น เป็นข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โดยแบ่งเป็นปลายข้าวเอวันเล็ค จำนวน 200,000 ตัน เพื่อจำหน่ายในประเทศหรือส่งออกต่างประเทศ และ ข้าวขาว 5% จำนวน 150,000 ตัน แบบยกคลังเพื่อส่งออกต่างประเทศ รวมปริมาณข้าวที่ทำการประมูลรวมกว่า 350,000 ตัน ซึ่งมาจากคลังกลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ยังเปิดให้เอกชนเสนอราคาซื้อข้าวเปลือกเจ้า 5% จากโรงสีในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/2556 รอบ 2 เพื่อนำไปแปรรูปเป็นข้าวหนึ่งส่งออกต่างประเทศ จำนวน 200,000 ตัน โดยกำหนดให้มีการยื่นขอเสนอราคาประมูลในวันอังคารที่ 30 ก.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า หลังจากปิดซองประมูลข้าวแล้ว คณะกรรมการระบายข้าวที่มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน จะเรียกประชุมเพื่อเสนอต่อรองราคากับเอกชน ที่เข้ายื่นขอประมูลในสต็อกข้าวรัฐบาล เมื่อได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานต่อ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เพื่อให้ความเห็นชอบกับราคาที่เสนอไป ทั้งนี้ ยืนยันว่าในการพิจารณาราคาที่ภาคเอกชนยื่นขอประมูลมานั้น จะพิจารณาในราคาที่สูงที่สุด ดีที่สุด รวมทั้งจะดำเนินการพิจารณาให้เกิดความโปร่งใสด้วย

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากการประเมินเบื้องต้นปริมาณข้าวที่เอกชนเสนอซื้อเข้ามา มีสูงกว่าปริมาณที่รัฐเปิดประมูลอยู่ที่ 3.5 แสนตัน ทำให้คาดว่าจะได้ราคาขายที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาต่อรองแล้ว ไม่ได้ราคาที่ดีเหมือนที่กำหนดไว้แล้วนั้น ก็พร้อมจะยกเลิกการประมูลทันที ซึ่งหากต้องยกเลิกจริงอาจต้องมาพิจารณาประเมินข้อผิดพลาดจากการประมูลครั้งนี้อีกครั้ง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวภายหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ เปิดยื่นขอประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล 3.5 แสนตัน ว่า สาเหตุที่ผู้ประกอบการส่งออกข้าวให้ความสนนใจน้อยราย อาจมาจากสาเหตุหลัก 2 ส่วน คือ ภาคเอกชนไม่มั่นใจในราคาที่ยาว ซึ่งหากมีราคาถูกมากเกินไป ก็อาจจะทำให้ขาดทุน รวมถึงในสัญญาที่โออาร์ มีกฎบังคับให้ต้องส่งออก ภายหลังจากประมูลแล้วภายใน 45 วัน มิเช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับสูงถึง 25% ของมูลค่าข้าว

ขณะที่ เหตุผลต่อมาคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ความต้องการข้าวในตลาดต่างประเทศลดน้อยลง เนื่องจากเป็นช่วงซัมเมอร์และท่องเที่ยวของตลาดหลัก ก็อาจจะทำให้การส่งออกในช่วงนี้ไม่สดใสัก ดังนั้น ในครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์เปิดยื่นขอ ผู้ส่งออกรายเล็กๆ อาจจะต้องขอดูแลแนวทางก่อนว่าจะเป็นอย่างไ

สำนักงานพลาริการอาหารอินโดนีเซีย (บุลือก) เปิดเผยว่า ปีนี้อินโดนีเซียเก็บสต็อกสำรองข้าวไว้ได้มากเกือบ 3 ล้านตันแล้ว จึงลดแนวโน้มที่อาจจะต้องนำเข้าข้าวเพิ่มในปี

ปริมาณสำรองที่มีอยู่จำนวนมาก ประกอบกับความเป็นไปได้ ที่ในปีนี้อินโดนีเซียอาจไม่มีการนำเข้าข้าว ถือเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับไทย ที่รัฐบาลตั้งเป้าว่าจะขายข้าวให้ได้สูงสุด 1.5 ล้านตันต่อเดือน ตลอดช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในปีนี้

ในช่วงต้นเดือนนี้ บูลือก ซึ่งตามปกติจะรักษาปริมาณสต็อกข้าวไว้ที่ราว 1.5-2 ล้านตัน ผ่านทางการรับซื้อข้าวท้องถิ่น และการจัดหาในภูมิภาค ออกมาระบุว่า อาจจะนำเข้าข้าวมากที่สุดถึง 600,000 ตันในปี แต่ขณะเดียวกันก็แสดงความหวังด้วยว่า จะไม่ต้องนำเข้าข้าวในปี 2556 แต่อย่างใด

นายชูตาร์โต อาลิโมโซ ซีอีโอบูล็อก กล่าวว่า ปริมาณข้าวสำรองตามโกดังต่างๆ ของบูล็อกรวมแล้วอยู่ที่ราว 2.82 ล้านตัน จนถึงขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่า อินโดนีเซียจำเป็นต้องนำเข้าข้าวในปีหน้าหรือไม่ เพราะอย่างยิ่งสามารถพึ่งพาผลิตท้องถิ่นได้อยู่ ซึ่งหากผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นราว 5% เหมือนเมื่อปีที่แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ สำนักงานสถิติอินโดนีเซีย คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในประเทศจะเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย ที่ 69.27 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรมองว่า ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 5% มาอยู่ที่ 72.1 ล้านตัน โดยเมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียนำเข้าข้าว 1.38 ล้านตัน ซึ่งตามปกติแล้วจะซื้อจากเวียดนาม อินเดีย และ ไทย

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## ประมูลข้าว 350,000 ตัน เจียบ 5 ราย ชิงดีกล้วย "ดีโง" ชื้อแพง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/55 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ กรมการค้าต่างประเทศ แบ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 152,836 ตัน กับปลายข้าวเอวันเล็ค จำนวน 200,762 ตัน รวมปริมาณข้าวที่เปิดประมูลทั้งหมด 353,598 ตัน ปรากฏเป็นไปอย่างเจียบเหงา มีผู้เข้ามามีซองทั้งหมด 5 ราย แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ได้แก่ บริษัทเอเชีย โกลเด้นไรซ์, บริษัทแคปปิตัล ซีเรียลส์ เครือนครหลวงค้าข้าว, บริษัทไชยพรไรซ์แอนด์ฟู้ด และบริษัทไทยฟ้า 2511 ส่วนปลายข้าวเอวันเล็ค ผู้ยื่นซองได้แก่ บริษัทพงษ์ลาภ, บริษัทแคปปิตัล ซีเรียลส์, บริษัทไชยพรไรซ์แอนด์ฟู้ด และบริษัทเอเชีย โกลเด้นไรซ์ โดยซองประมูลทั้งหมดที่ยื่นเข้ามานี้ คณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ที่มีนางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน จะทำการเปิดซองในวันที่ 29 กรกฎาคม เพื่อทำการคัดเลือกผู้เสนอราคาซื้อที่อยู่ในเกณฑ์ราคาของคณะทำงาน ก่อนที่จะเรียกมาเจรจาต่อรองและตัดสินใจขายเป็นขั้นตอนสุดท้าย

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวกล่าวถึงสาเหตุที่การประมูลข้าวไม่ได้รับความสนใจมากนัก เป็นเพราะว่า แม้เงื่อนไขการประมูลจะเปิดให้เอกชนสามารถไปดูสภาพข้าวที่คลังกลางก่อนยื่นเสนอซื้อ แต่รัฐบาลไม่ได้การันตีคุณภาพข้าวที่จะขาย ทำให้เอกชนส่วนหนึ่งเกิดความไม่มั่นใจในการเข้าร่วมประมูล ขณะที่ผู้ส่งออกอีกส่วนหนึ่งเกรงว่าการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลในครั้งต่อ ๆ ไปที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมจะระบายอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ราคาตลาดข้าวในตลาดดิ่งปรับลดลง ดังนั้นคนที่ประมูลก่อนอาจจะได้ข้าวราคาแพงกว่าและขายในตลาดต่างประเทศได้ยาก

"ผู้ส่งออกทุกคนทราบดีว่ารัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งระบายข้าวในสต็อกออกมาทั้งหมดก่อนสิ้นปีนี้ เพื่อหาเงินจากการขายข้าวให้ได้ 72,065 ล้านบาทนำไปใช้คืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อใช้หมุนเวียนสำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/57 ประกอบกับการระบายข้าวนอกเหนือไปจากวิธีประมูลแล้ว นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ยังประกาศจะใช้วิธีการแบบ G to G ต่อ ซึ่งตรงนี้ทุกคนกลัวว่าจะเป็น G to G แบบสมัย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อธิบดีรัฐมนตรีพาณิชย์ ที่ขายให้กับผู้ส่งออกเพียงรายเดียวแล้วนำข้าวนั้นมาขายต่อในตลาด" แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนการประมูลข้าวหนึ่งจำนวน 200,000 ตันที่กำหนดยื่นซองในวันที่ 30 กรกฎาคมนั้น มีรายงานข่าวเข้ามาว่าหลักเกณฑ์การเข้าประมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวหนึ่งให้ผู้ส่งออกจับคู่กับโรงสีข้าวหนึ่ง "ยังไม่มีชัดเจนและค่อนข้างซับซ้อนสับสนยุ่งยากมาก" โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดอัตราส่วนข้าวเปลือกต่อข้าวหนึ่ง 1.65 : 1 ตันนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับของโรงสีข้าว พร้อมบังคับให้ผู้ส่งออกต้องมีประวัติการส่งออกย้อนหลัง 3 ปี และให้นำคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมายืนยันด้วยดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้มากกว่าผู้ส่งออกข้าวหนึ่งจะเข้าร่วมการประมูลค่อนข้างน้อย หรือมีเพียงไม่กี่รายที่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่ารัฐบาลจะเปิดประมูลข้าวหนึ่ง จึงวางแผนหาข้าวเปลือกและหาโรงสีที่จะทำข้าวหนึ่งได้ก่อนคนอื่น

แหล่งข่าวจากกลุ่มโรงสีข้าวหนึ่งให้ความเห็นว่า การประมูลข้าวหนึ่งด้วยเงื่อนไขในลักษณะนี้จะมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยหรือไม่มีเลยจากสาเหตุ 1) เงื่อนไขการประมูลไม่ชัดเจนในที่ไออาร์ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง อาทิ

ระบุแค่ "ข้าวหนึ่ง" โดยไม่บอกคุณภาพและเกรดใด อาจเกิดปัญหาระหว่างผู้ส่งออกกับโรงสีที่จะเข้าร่วมจะมีปัญหาทางปฏิบัติ แม้ว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศรายชื่อโรงสีข้าวหนึ่ง 101 โรง ที่มีกำลังการผลิตราว 2 ล้านตัน แต่ไม่ได้รับรู้ว่าโรงสีเหล่านั้นมีข้าวเปลือกในสต็อกที่จะร่วมประมูลจำนวนเท่าไร ส่วนกรณีที่จะให้ผู้ส่งออกซื้อข้าวเปลือกจากโรงสี ก เพื่อส่งไปปรับปรุงเป็นข้าวหนึ่งที่โรงสี ข ยิ่งเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะรัฐบาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเรื่องค่าขนส่ง นอกจากนี้ยังไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจ้างสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวหนึ่งด้วย

"ปัญหาก็คือรัฐบาลดันไปกำหนดให้ยื่นประมูลข้าวเปลือก แต่ไม่ชัดเจนเรื่องของการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวหนึ่ง ใครจะเป็นคนจ่าย หากให้ผู้ส่งออกจ่าย ผู้ส่งออกก็จะต้องยื่นราคาประมูลข้าวเปลือกต่ำมาก ๆ เพราะต้องเผื่อค่าสีแปรเป็นข้าวหนึ่ง นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะยิ่งขาดทุนจากราคารับจำนำมากขึ้น ด้านกระทรวงพาณิชย์เองเคยเรียกผู้ส่งออกข้าวหนึ่งไปหารือ แต่การกำหนดเงื่อนไขการประมูลไม่ได้เป็นไปตามที่เสนอและไม่มีมติชัดเจน ผู้ส่งออกข้าวหนึ่งจึงไม่กล้าจะเสี่ยงนำเอาออร์เดอร์สั่งซื้อไปวาง เพราะหากโรงสีส่งมอบข้าวหนึ่งไม่ได้ ผู้ส่งออกจะต้องเสียทั้งค่าค่าประกันการขายและเสียลูกค้า แต่มีบางรายที่อาจจะเข้าร่วมประมูล เพราะเขารู้ล่วงหน้าว่าต้องปฏิบัติอย่างไร ถือเป็นภารกิจที่กันผู้ส่งออกข้าวหนึ่งรายอื่น ๆ" แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับราคาข้าวในตลาดโลก ปรากฏว่าขณะนี้ราคาส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งของไทย "สูงกว่า" ประเทศคู่แข่งมาก หากรัฐบาลต้องการจะระบายข้าวในสต็อกให้ได้ หมายความว่าต้องลดราคาขายข้าวให้อยู่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง เช่น ไทยอาจจะต้องลดราคาข้าวลงให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด 400 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพื่อให้แข่งขันได้ เพราะไทยมีสต็อกข้าวจำนวนมาก 17-18 ล้านตันที่ต้องระบายออก ในช่วงจังหวะเดียวกับอินเดียที่ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งออกข้าวเป็น 11 ล้านตันในปีนั้นยังเป็นช่วงที่เงินรูปีอ่อนค่าลงอีกด้วย

ส่วนความเคลื่อนไหวในการขายข้าวสต็อกรัฐบาลด้วยวิธีการอื่นนั้น ล่าสุด นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมาแถลงข่าวว่า รัฐบาลได้เซ็นสัญญาขายข้าวขาว 100% แบบ G to G ระหว่างรัฐบาลไทยกับหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอิหร่าน (GCC) ไปแล้ว 250,000 ตัน จากปริมาณความต้องการนำเข้าข้าวของอิหร่านทั้งหมด 1 ล้านตันในช่วง 2 ปี โดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมจะเจรจาขายรอบต่อไปปี 2557 คาดว่าจะได้ปริมาณมากขึ้นเท่าตัว (500,000 ตัน) ขณะที่ผู้ส่งออกให้ความเห็นจากการขายให้อิหร่านครั้งนี้เป็นการขายในรอบ 5 ปี โดยรัฐบาลไทยขายข้าวเป็นราคา C & F จึงไม่สามารถประเมินว่าจะมีผลต่อราคาข้าวในตลาดอย่างไร

หนึ่งก่อนหน้านั้น นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการส่งมอบข้าวที่ทำสัญญาซื้อขายแบบ G to G ไปเมื่อปี 2555 ปริมาณ 7.328 ล้านตัน ว่าในช่วง 6 เดือนแรกมีการส่งมอบข้าวเพิ่มอีก 3 ล้านตัน ส่วนสัญญาใหม่ที่อ้างว่า ก่อนหน้านี้อาจได้ทำสัญญาขายข้าวกับรัฐบาลจีนไปแล้ว 5 ล้านตัน กำหนดระยะเวลาส่งมอบ 3 ปี และสัญญาขายข้าวกับอิหร่านอีก 250,000 ตัน เท่ากับว่า รัฐบาลไทยมีการทำสัญญาขายข้าวแบบ G to G ไปแล้ว 12.5 ล้านตัน แต่ยอดการคืนเงินที่ส่งกลับมาคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กลับมีเพียง 130,000 ล้านบาทเท่านั้น

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**

## **เอกชนไม่ร่วมประมูลข้าวโครงการรับจำนำวันไม่ได้คุณภาพ-เงื่อนไขเข้มงวด**

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่ากรณีที่ไม่มีเอกชนรายเล็กยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลโครงการรับจำนำปีการผลิต 2554/2555 รวมปริมาณกว่า 350,000 ตัน อาจเป็นเพราะไม่มั่นใจคุณภาพข้าวในโกดังกลางของรัฐบาล ประกอบกับ เงื่อนไขเข้มงวด เพราะกำหนดให้ต้องส่งออกข้าวภายใน 45 วัน หากไม่สามารถส่งออกได้ทันตามเวลาจะถูกปรับเป็นเงินร้อยละ 25 ของมูลค่าข้าวที่ยังไม่ได้ส่งออกทำให้มีเพียงเอกชนรายใหญ่ที่เคยซื้อข้าวกับรัฐ สามารถยื่นซองประมูลได้เท่านั้น

ส่วนกรณีนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าอาจยกเลิกการประมูลครั้งนี้ หากราคาเสนอซื้อต่ำกว่าเกณฑ์ มองว่ามีความเป็นไปได้ เพราะผู้ประกอบการไม่มั่นใจเรื่องสภาพข้าวและเงื่อนไขที่เข้มงวด จึงอาจหึงเชิงซื้อข้าวในราคาต่ำ ซึ่งขณะนี้ตลาดโลกก็จับตามองการระบายข้าวครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไ หากขายในราคา 12 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อแปลงเป็นราคาส่งออก จะอยู่ที่ 460-470 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งใกล้เคียงกับข้าวอินเดียที่มีราคา 440 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน อาจทำให้อินเดียต้องทบทวนราคาข้าวของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม การระบายข้าวช่วงนี้ซึ่งตลาดเป็นของผู้ซื้อ จะทำให้ราคาข้าวไม่ปรับขึ้นสูง ขณะที่การปรับลดราคาปรับจํานำเหลือตันละ 12,000 บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก แต่เมื่อแปรสภาพเป็นข้าวส่งออก Free On board (FOB) ราคาจะอยู่ที่ 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน สูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก ทำให้เอกชนไม่กล้าแย่งซื้อข้าว เพราะต้นทุนสูง ดังนั้นข้าวก็ยังจะไหลไปยังภาครัฐเช่นเดิมและมีสต็อกมากขึ้น

ส่วนการเปิดให้เอกชนซื้อข้าวเพื่อแปรรูปเป็นข้าวหนึ่งเพื่อส่งออก นายชูเกียรติ มองว่าเป็นแนวทางที่ดี เพราะเดิมไทยเคยส่งออกข้าวหนึ่งมากถึง 2.5-2.6 ล้านตันต่อปี แต่หลังจากรัฐบาลดำเนินโครงการรับจํานำ โดยให้เอกชนซื้อเพื่อแปรสภาพเป็นข้าวขาวส่งออก ทำให้การส่งออกข้าวหนึ่งลดลงต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาส่งออกลดลงเหลือกว่า 1 ล้านตัน ส่วน 5 เดือนแรกปีนี้ ส่งออกได้ 5 แสนตันเท่านั้น เพราะถูกอินเดียแย่งชิงตลาดข้าวหนึ่งไปเกือบหมด ทั้งนี้รัฐบาลต้องปรับเงื่อนไขการส่งออกให้มีความยืดหยุ่น และขายข้าวในราคาที่เหมาะสมสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลมากขึ้น

*ที่มา สำนักข่าวไทย*

## **อิหร่านซื้อจํานวน 5 แสนตัน**

หลังจากนำคณะเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศทางเดินเรือประเทศอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมการเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ในเรื่องดังกล่าว นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มีการเจรจาขายข้าวแบบจีทูจี จนมีการทำสัญญาขายข้าวสาร 100% ชั้น 2 ในปริมาณ 5 แสนตัน เป็นข้าวขาว 100% ให้กับหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอิหร่าน หรือ GTC ซึ่งจะส่งมอบภายใน 6 เดือน

โดยล็อตแรกจะส่งมอบเดือนต.ค.นี้ ปริมาณ 2.5 แสนตัน การระบายข้าวครั้งนี้ เป็นการขายจีทูจีระหว่างรัฐบาลไทย-อิหร่านครั้งแรกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 หลังจากนั้นจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมประมูลปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อส่งมอบอิหร่านให้เป็นไปตามสัญญา

"ผมกับคณะได้พบประธานาธิบดีอิหร่านก่อนลงนามซื้อขาย ซึ่งอิหร่านต้องการซื้อข้าว 1 ล้านตันช่วง 2 ปี ยินดีซื้อข้าวล็อตแรกจากไทย 2.5 แสนตัน ยังสนใจซื้อสินค้าเกษตรอีกหลายรายการ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง เป็นราคาที่ส่งถึงบ้านหรือซีแอนด์เอฟ ไม่สามารถเปิดเผยราคาได้ เนื่องจากอิหร่านไม่ต้องการให้เปิดเผยราคาการซื้อขาย เพราะถือเป็นความลับทางการค้า รวมทั้งเป็นผลดีกับไทย ในการเจรจาขายข้าวจีทูจีกับประเทศอื่น ๆ ด้วยกำหนดการชำระเงินรูปแบบส่งถึงบ้าน แต่ปัญหาข้าวสารข้าวไทยเน่าเสียและมีพิษทำให้อิหร่านยกมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอลดราคาการเสนอข้าวกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศมาก" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

ส่วนแผนการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ยังเป็นไปตามกรอบเดิม มีทั้งการประมูลข้าวสาร 5% ปลายข้าวแวนเลิศ และข้าวหนึ่ง ควบคู่ไปกับการระบายแบบจีทูจี หลังจากนั้นจะเดินทางไปเจรจากับหลายประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย จะพยายามผลักดันให้มีการระบายให้มากที่สุด โดยกระทรวงฯยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้อยู่ที่ 8.5 ล้านตัน ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า อินเดียจะซื้อข้าวไทยไป 8.5 ล้านตัน ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า อินเดียจะซื้อข้าวไทยไป 8.5 ล้านตัน ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า อินเดียจะซื้อข้าวไทยไป 8.5 ล้านตัน ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า อินเดียจะซื้อข้าวไทยไป 8.5 ล้านตัน

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่าการหารือกับนายมะห์มูด อะห์มาดีเนจาต ประธานาธิบดีอิหร่าน และนาย เมห์ดี กาชานฟารี รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการค้า ทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งจะผลักดันความร่วมมือในการขยายความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวอีกว่าวันนี้ (26 ก.ค.) จะเปิดรับของประมูลข้าวกว่า 3.5 แสนตัน เป็นข้าวขาว 1.5 แสนตัน และปลายข้าวขาวเอวันเลิศอีก 2 แสนตัน หวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก การขายจะพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมเป็นหลัก แต่ก็มีราคาที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์อยู่แล้ว ใครให้ราคาดีก็จะขาย ส่วนการประมูลข้าวเปลือกเจ้า เพื่อนำไปทำข้าวหนึ่งจำนวน 2 แสนตัน จะเปิดรับของประมูลวันที่ 29 ก.ค.นี้ หวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวนมากเช่นกัน

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดให้มีการประมูลมันเส้นในสต็อกที่เหลือ 2 แสนตัน คาดจะประกาศเปิดประมูลได้ภายในสัปดาห์หน้า ส่วนการส่งเงินคืนคลัง ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลให้ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวถึงการส่งมอบข้าวที่ได้ลงนามขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.) ว่ามีการส่งมอบไปแล้ว 3 ล้านตัน ส่วนการทำสัญญาซื้อขายใหม่มี 2 ฉบับ คือ ขายให้กับรัฐบาลจีนในปริมาณ 5 ล้านตันใน 3 ปี และอิหร่าน 2.5 แสนตัน และยังอยู่ระหว่างการเจรจาทำสัญญาอีกหลายประเทศ

"การเปิดให้เอกชนเข้าร่วมเสนอราคาปรับปรุงข้าวส่งมอบอิหร่าน น่าจะออกประกาศได้เร็ว ๆ นี้ เอกชนต้องดำเนินการตั้งแต่รับมอบข้าวจากคลังปรับปรุงส่งมอบลงเรือ และชำระเงิน ส่วนกรณีที่มีการคว่ำบาตรเรื่องการเงินของอิหร่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขายข้าว เพราะข้าวเป็นสินค้าอาหาร จำเป็นต้องบริโภคจึงได้รับการยกเว้น"นางปราณี กล่าว

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมคณะอนุกรรมการฯ หลังมีการตรวจสอบสต็อกข้าว ว่าการประชุมครั้งนี้ ยังไม่สามารถปิดบัญชีโครงการได้ เนื่องจากข้อมูลการดำเนินโครงการยังไม่ครบ โดยเฉพาะในส่วนสต็อกข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ประชุมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมอีกครั้งวันที่ 30 ก.ค.นี้

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงผลดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาลผลิต 2555/56 ว่าขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้รับจำนำข้าวไปแล้ว 21 ล้านตัน เป็นเงิน 3.1 แสนล้านบาท เป็นการรับจำนำข้าวในปี 15.03 ล้านตัน เป็นเงิน 2.3 แสนล้านบาท และข้าวนาปรัง 5.4 ล้านตัน เป็นเงิน 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดกรอบรับจำนำไว้ 22 ล้านตัน เป็นเงิน 3.4 แสนล้านบาท

นายสุพัฒน์ กล่าวตั้งแต่เริ่มต้นโครงการรับจำนำข้าวปี 2554 ถึงปัจจุบันใช้เงินไปแล้วประมาณ 6.5 แสนล้านบาท จากกรอบที่กำหนดไว้ที่ 5 แสนล้านบาท ส่วนที่เกินธ.ก.ส.ได้สำรองจ่ายจากสภาพคล่องของธนาคารไปก่อน ส่วนกรณีที่กรม.มีมติให้ควมวงเงินการรับจำนำไว้ 5 แสนล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเงินคืนจากการระบายข้าวแล้ว 1.2 แสนล้านบาท จากเป้าหมายปีนี้ต้องคืน 2.2 แสนล้านบาท

ด้านนายทนต์ศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่ากรม.มีมติให้ธ.ก.ส.ตรวจสอบข้อมูลการปลูกข้าวที่แท้จริงของเกษตรกร ก่อนที่จะจ่ายเงินรับจำนำ ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ใช้เวลาตรวจสอบใบประทวนกับการปลูกข้าวจริงประมาณ 3 วัน แต่นับจากนี้จะเพิ่มระยะเวลาการตรวจสอบอีก 2 วัน จึงแจ้งให้เกษตรกรได้ทราบถึงระยะเวลาการจ่ายเงิน

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจ](#)

## ‘นิวัฒน์ธำรง’โชว์ผลงานแรก ขายข้าวอิหร่าน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากตนเองและคณะซึ่งมี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย(ที่อาร์) ร่วมเดินทางเยือนประเทศอิหร่านเพื่อเจรจาขายข้าวเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประสบความสำเร็จในการเจรจา โดยล่าสุดรัฐบาลอิหร่านมีความสนใจที่จะซื้อข้าวจากไทยจำนวน 1 ล้านตัน ภายใน 2 ปีนับจากนี้ เบื้องต้นได้ตกลงซื้อข้าวในลักษณะรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) จำนวน 2.5 แสนตัน เป็นข้าวขาว 100% มีสัญญาซื้อขายและส่งมอบภายใน 6 เดือนเริ่มในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

"ทางการอิหร่านขอสงวนไม่ให้มีการเปิดเผยเรื่องราคาซื้อขายข้าวล็อตดังกล่าว ซึ่งก็จะเป็นผลดีกับไทย เพราะยังจะต้องเจรจาขายข้าวจีทูจีกับอีกหลายประเทศ ทั้งนี้คาดว่าปีหน้าจะมีการทำสัญญาซื้อข้าวจากไทยอีกไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน อีกทั้งยังสนใจที่จะซื้อสินค้าเกษตรตัวอื่น ๆ ด้วยเช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ไก่แช่แข็ง และอาหารฮาลาล โดยได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจอาหารฮาลาลด้วย"

สำหรับภาพรวมของการส่งออกข้าว กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้อัตราจำนวน 8.5 ล้านตันตามเป้าหมายเดิม แม้ผู้ส่งออกข้าวจะคาดการณ์ไว้เพียง 6 ล้านตันเท่านั้น ทั้งนี้ยืนยันจะทำงานอย่างเต็มที่ และเร็วๆ นี้ จะมีการไปเจรจาขายข้าวจีทูจีกับทางรัฐบาลจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ส่วนภาพรวมการส่งออกข้าวในปีนี้ รัฐบาลได้ส่งออกข้าวจีทูจีไปแล้วจำนวน 3 ล้านตัน จากสัญญาจีทูจีที่มีอยู่เดิมเมื่อปีที่ผ่านมา 7.3 ล้านตัน จากสต็อกที่มีอยู่ขณะนี้ประมาณ 17 -18 ล้านตันข้าวสาร

"นอกจากข้าวที่มีแผนจะระบายเดือนละ 5 แสน-1 ล้านตัน โดยจะเปิดประมูลขายให้เอกชนเดือนละ 2-3 ครั้งแล้ว ในสัปดาห์หน้ากรมการค้าต่างประเทศ จะออกประกาศเกณฑ์การระบายมันสำปะหลังในส่วนของมันเส้นที่มีอยู่ในสต็อก จำนวน 2 แสนตันให้กับเอกชน ซึ่งจะเป็นการประมูลแบบยกล็อต"

ขณะที่ นายเสรี เต๋นทวีลักษณ์ อดีตนายกรัชมการค้ำประกันมันสำปะหลังไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลให้เอกชนดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในรัฐบาลชุดปัจจุบัน จากที่ผ่านมาเป็นการขายแบบจีทูจี เชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกันอย่างคึกคักแน่นอน แต่จะให้ราคาอย่างไรนั้นคงขึ้นกับคุณภาพสินค้าเป็นหลัก เพราะเอกชนจะทราบดีว่าคุณภาพมันแต่ละโกดังเป็นอย่างไร เท่าที่ทราบรัฐยังมีมันในสต็อกอีกอีกร่วม 2 ล้านตัน อยากให้ระบายเป็นประจำ ตลาดจะได้ปรับตัวได้ และรัฐจะได้ราคาที่ดี

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

## ทูตพาณิชย์เผยข้าวหอมมะลิไทยครองใจคนสหรัฐฯ

นางศรียรัตน์ รัชฎาปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ให้ทูตพาณิชย์ติดตามการค้าและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก รายงานว่า 5 เดือนแรก(ม.ค.-พ.ค.)ของปีนี้ สหรัฐนำเข้าข้าวจากทั่วโลกมูลค่า 284 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.4% โดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 1 มีมูลค่ากว่า 189 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 67% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.8% ส่วนใหญ่กว่า 80% นำเข้าข้าวหอมมะลิ เพื่อบริโภคในกลุ่มที่บริโภคข้าวเป็นหลัก เช่น เชื้อสายฮิสแปนิก เชื้อสายเอเชีย และประชากรทั่วไปของสหรัฐฯ

"การบริโภคข้าวในสหรัฐฯโดยรวมประมาณ 4.4 ล้านตันต่อปี หรือ ประมาณ 14 กก.ต่อคนต่อปี คาดว่าการบริโภคข้าวในสหรัฐฯจะยังคงขยายตัวต่อไป ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของประชากรเชื้อสายที่บริโภคข้าวเป็นหลัก การเติบโตของสินค้าที่ทำจากข้าวและกระแสนิยมในการบริโภคอาหารไทยกำลังเป็นที่ยอมรับมากในตลาดสหรัฐฯ" นางศรียรัตน์ กล่าว



อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิในสหรัฐมีข้อสังเกตว่า สหรัฐนำเข้าข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นกว่า 34% เพราะราคาไม่แพง รวมทั้งจุดอ่อนของข้าวหอมมะลิไทยที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่จะถูกผสมด้วยข้าวขาวเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ 100% ทำให้คุณภาพของข้าวหอมมะลิในตลาดสหรัฐอาจมีปัญหาการทำตลาดในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้นำเข้าที่สร้างแบรนด์สินค้าข้าวหอมมะลิในตลาดสหรัฐและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มักจะไม่เปลี่ยนลูกค้าที่ซื้อขายกันมานาน แต่หากมีความจำเป็นต้องซื้อสินค้าจากคู่ค้ารายใหม่ ก็จะใช้วิธีออกสินค้าภายใต้ยี่ห้อใหม่ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยี่ห้อเดิมที่ติดตลาด เนื่องจากหากมีความผิดพลาดทางด้านคุณภาพ อาจทำให้ยี่ห้อเดิมขาดความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ในการนำเข้าข้าวแต่ละครั้ง คุณภาพและมาตรฐานเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันข้าวไทยมีราคาสูงกว่าข้าวคู่แข่ง

ปัจจุบันราคานำเข้าข้าวหอมมะลิของไทยอยู่ที่ 1,100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ราคานำเข้าข้าวหอมมะลิจากกัมพูชาที่มีกลิ่นหอมใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิของไทยและถือเป็นคู่แข่งที่กำลังมาแรงในอนาคตอันใกล้ มีราคาเพียง 950 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ราคานำเข้าข้าวจากเวียดนาม ได้แก่ ข้าวขาวเมล็ดยาวและข้าวเกร็ดผสมยังมีราคาต่ำกว่าข้าวไทย คือ อยู่ที่ตันละ 700 เหรียญสหรัฐและ 560 เหรียญสหรัฐตามลำดับ

อนึ่ง กระทรวงเกษตรสหรัฐได้รายงานแนวโน้มตลาดข้าวโลกว่า ปริมาณสต็อกข้าวโลกฤดูกาลผลิตปี 2556-2557 เพิ่มสูงสุดในรอบ 12 ปีที่ระดับ 108.6 ล้านตัน หรือ เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ส่วนปริมาณการผลิตข้าวโลกอยู่ที่ 479.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.9% ซึ่งมากกว่าความต้องการบริโภคข้าวถึง 2.8 ล้านตัน

*ที่มา ฐานเศรษฐกิจ*

## **พณ.เสนอให้ราคานำเข้าข้าวเหลือ 1.2 หมื่น**

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กล่าวว่า ในการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอของชาวนาในวันที่ 29ก.ค. นี้ทางฝ่ายรัฐ ที่ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้หารือกันแล้ว และมีข้อสรุปที่จะกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ไว้ที่ตันละ 1.2 หมื่นบาท และจำกัดเพดานวงเงินรับจำนำไว้ที่ 4 แสนบาทต่อครัวเรือน สำหรับ โครงการจำนำข้าวเปลือก Main crop 2013/2014 ลดลงจากราคาปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ตันละ 15,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ราคานี้ ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปสุดท้าย โดยจะต้องมีประชุมหารือกับสมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาไทยและเกษตรกรไทย และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ก่อน ซึ่งที่ผ่านมา ชาวนาได้มีข้อเสนอกำหนดราคารับจำนำที่ตันละ 1.35 หมื่นบาท

ทั้งนี้ ยอมรับว่าสาเหตุที่ต้องลดวงเงินรับจำนำลง เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่ในมืออยู่อย่างจำกัด และจำเป็นต้องจำกัดวงเงินในการดำเนินการ โดยกระทรวงการคลังมีกรอบวงเงินที่จะรับการขาดทุนได้เพียง 7 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งการลดราคารับจำนำลงเหลือ 1.2 หมื่นบาทนั้น ได้มีการคำนวณต้นทุนการผลิตจะเฉลี่ยที่ตันละ 6,000 บาท เนื่องจากผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยจะอยู่ที่ 600 -800 กก.ต่อไร่ ในขณะที่ข้อเสนอของชาวนา ที่เอามาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณไว้ที่ 9,000 บาทต่อไร่ นั้นคิดบนพื้นฐานผลผลิตเฉลี่ยเพียง 300 กว่ากก.ต่อไร่ เท่านั้น

ซึ่งหากชาวนาขายข้าวเปลือกที่ความชื้น 25 % ชาวนาก็ยังขายข้าวได้ที่ราคาตันละ 10,250 บาท ซึ่งยังมีกำไรตันละ 3,000 -4,000 บาท และทางรัฐบาลเองจะช่วยดูแลลดต้นทุนการผลิตให้ โดยได้ขอให้ทางธ.ก.ส. ไปหามาตรการช่วยลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชาวนา และกระทรวงเกษตรจะหาวิธีการลดต้นทุนให้อีก ตันละ โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 บาท

“หากชาวนายังต้องการราคาจำหน่ายที่ 1.35 หมื่นบาท ชาวนาไม่ช่วย รัฐบาลไม่มีเงินพอ พอเงินหมด โครงการจำหน่ายก็จบ จำหน่ายได้เพียงรอบเดียว แต่หากลดราคาจำหน่ายมาเหลือ 12,000 บาท รัฐบาลจะจำหน่ายได้ต่อไป 2 รอบ” นส.วิบูลย์ลักษณ์โกส่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-25 ก.ค. 2556 มีจำนวน 347,484 ตัน มูลค่า 141.609 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 25 ก.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 3.832 ล้านตัน มูลค่า 1.645 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 3.2% และมูลค่าลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 3.96 ล้านตัน มูลค่า 1.791 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สำหรับความคืบหน้าโครงการรับซื้อข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn crop) เพื่อเก็บสต็อกไว้ (The Government Rice Stockpiling Program) จำนวน 1 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมานั้น ในขณะที่บริษัทค้าข้าวที่เป็นสมาชิกสมาคมอาหารได้รับซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 700,000 ตัน (70% ของเป้าหมาย)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง ในขณะที่เกษตรกรเริ่มขายข้าวให้แก่ผู้ส่งออกท่ามกลางความต้องการข้าวในตลาดที่เบาบาง โดยก่อนหน้านี้เกษตรกรได้มีการเก็บสต็อกข้าวไว้เพื่อรอให้ราคาปรับขึ้นแล้วจึงขายข้าวออกมาแต่กลับไม่มีคำสั่งซื้อในปริมาณมากเข้ามากระตุ้นตลาด เกษตรกรจึงต้องยอมขายข้าวในราคาลดลง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 397-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 400-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี จากระดับ 360 -375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (Bureau of Agriculture Statistics: BAS) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ (กรกฎาคม – กันยายน) ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวฟิลิปปินส์ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาขายส่งข้าวขาว ณ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.42 เปโซ (หรือประมาณตันละ 725 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายส่งข้าวขาวคุณภาพดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.25 เปโซ (หรือประมาณตันละ 796 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 3.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายปลีกข้าวขาวธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.33 เปโซ (หรือประมาณตันละ 770 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวขาวคุณภาพดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.27 เปโซ (หรือประมาณตันละ 837 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Food Authority: NFA) มีกำหนดที่จะแทรกแซงตลาด ในช่วงแรก ด้วยการระบายข้าวคุณภาพดีผ่านตลาดหลัก 7 แห่งในกรุงมะนิลา ในราคา กิโลกรัมละ 32 เปโซ (หรือประมาณตันละ 736 เหรียญสหรัฐ) และมีแผนที่จะระบายข้าวคุณภาพดีไปยังเมืองอื่นๆทั่วประเทศ หากราคาขายปลีกข้าวคุณภาพดียังคงอยู่ในเกณฑ์สูง

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

สำนักงานจัดหาอาหารอินโดนีเซีย (Bulog) เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้เก็บสำรองข้าวได้มากเกือบ 3 ล้านตันแล้ว ซึ่งช่วยลดแนวโน้มที่อาจจะต้องนำเข้าข้าวเพิ่มในปี

ในช่วงต้นเดือนนี้ Bulog ซึ่งตามปกติจะเก็บสต็อกข้าวไว้ประมาณ 1.5-2 ล้านตัน โดยการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในประเทศ ได้ระบุว่า อาจจะนำเข้าข้าวในปริมาณมากถึง 600,000 ตัน ในปีนี้ แต่ก็คาดหวังว่าจะไม่ต้องนำเข้าข้าวในปี 2556 แต่อย่างใด

นาย Sutarto Alimoeso ผู้บริหารของ Bulog เปิดเผยว่า ปริมาณข้าวสำรอง ตามโกดังต่างๆ ของ Bulog รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.82 ล้านตัน และจนถึงขณะนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าอินโดนีเซียจำเป็นต้องนำเข้าข้าวในปีนี้อหรือไม่ เพราะยังสามารถพึ่งพาผลิตข้าวในประเทศได้ ซึ่งหากผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เหมือนเมื่อปีที่แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พยากรณ์ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้มีประมาณ 69.27 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 5% ที่ 72.1 ล้านตัน เมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียนำเข้าข้าวประมาณ 1.38 ล้านตัน จากประเทศเวียดนาม อินเดี และไทย

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรได้เรียกร้องให้ Bulog หลีกเลี่ยงการนำเข้าข้าวในปีนี้อ เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวส่วนเกินจะมีประมาณ 8.3 ล้านตัน

ที่มา Reuters

## อินเดีย

นักวิเคราะห์การตลาดระบุว่าในปีงบประมาณ 2013/14 อินเดียอาจจะส่งออกข้าวได้มากถึง 11 ล้านตัน และยังคงทรงความเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกต่อไปอีก 1 ปี โดยมีปัจจัยบวก 2 ประการคือ คาดการณ์ผลผลิตข้าวที่จะเพิ่มขึ้น และค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลง

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ คาดว่าในปี 2013/14 อินเดียจะส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิได้ถึง 7.5 ล้านตัน และข้าวบาสมาดิอีกประมาณ 3.5 ล้านตัน ในขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าในปีการผลิต 2013/14 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 108 ล้านตัน และคาดว่าจะส่งออกประมาณ 9 ล้านตัน

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า การปลูกข้าวในฤดูเพาะปลูกหลัก (Kharif rice crop) ในวันที่ 26 ก.ค. มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 122 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 7% ทั้งนี้ หลังจากมีพื้นที่เผชิญปัญหาปริมาณน้ำฝนมากเกินไปเกินกว่าเกณฑ์ปกติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปัจจุบันเกษตรกรในรัฐBihar, Assam และ West Bengal กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำฝน ส่งผลให้ปริมาณการปลูกข้าวในฤดูเพาะปลูกหลัก (Kharif rice crop) ในรัฐดังกล่าวลดลง ซึ่งปัจจุบัน รัฐBihar, Assam และ West Bengal มีการปลูกข้าวเพียง 34% 33% และ 5% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดตามลำดับ

โดยปกติแล้ว ในแต่ละปี ทั้ง 7 รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ผลิตข้าวได้ประมาณ 55 ล้านตัน หรือเกินกว่าครึ่งของผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศ ถึงแม้ว่า 3 รัฐดังกล่าวข้างต้นจะกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำฝน แต่ในพื้นที่อีก 4 รัฐที่เหลือ ได้แก่ รัฐโอริสสา จัฑติสครห์ รัฐฌาร์ขัณฑ์ และรัฐอุตตรประเทศตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือมากกว่าเกณฑ์เล็กน้อย

ที่มา Oryza.com

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2012/13 (ก.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณ 3.1 ล้านตัน ลดลง 14% จากปีงบประมาณที่แล้วที่ส่งออกได้ 3.62 ล้าน

ตัน และรายได้จากการส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่า 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 1% จากจำนวน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับข้าวอินเดียได้และขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล

สำหรับชนิดข้าวที่ส่งออกนั้น ข้าวบาสมาดิสามารถส่งออกได้เพียง 593,257 ตัน ลดลง 35% จากจำนวน 920,282 ตัน ในปีงบประมาณที่แล้ว และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิส่งออกได้ 2.5 ล้านตัน ลดลง 7% จากปีงบประมาณที่แล้วที่ส่งออกได้ 2.7 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 1 ภายใต้ Minimum Market Access (MMA) ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 9,298 ตัน (เป็นข้าวสารเมล็ดยาว 6,000 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาว 3,298 ตัน) ในราคาเฉลี่ย 65,920 เยนต่อตัน (ประมาณ 672 เหรียญสหรัฐต่อตัน) จากที่มีการยื่นข้อเสนอรวม 76,490 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ก.ย. - 10 พ.ย. ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

กระทรวงเกษตรจีนรายงานในเว็บไซต์ของกระทรวงว่า จีนจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวต้นฤดูได้เป็นจำนวนมากในปี 2556 เมื่อดูจากทั้งขนาดพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต โดยเมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมา จีนได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวต้นฤดูไปแล้วประมาณ 83.5%

ทางกระทรวงระบุว่า ผลผลิตข้าวตามพื้นที่เพาะปลูกรายสำคัญของจีนอย่าง มณฑลหูหนาน เจียงสี และหูเป่ย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งจะวางรากฐานที่สำคัญต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวจีน

เพื่อส่งเสริมยอดการผลิตจากเกษตรกร จีนได้ประกาศแผนจัดเก็บข้าวเข้าคลังสินค้าเมื่อต้นปีนี้ โดยการปรับราคารับซื้อข้าวเมล็ดยาวต้นฤดูขึ้นต่ำขึ้น 10% ที่ระดับ 2,640 หยวนต่อตัน

ทั้งนี้หลังจากที่ยอดการผลิตธัญพืชฤดูร้อนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% จึงคาดว่ายอดการผลิตข้าวต้นฤดูจะปรับตัวขึ้นตามกัน

ขณะนี้รัฐพืชฤดูใบไม้ร่วงของจีน ซึ่งนับได้ประมาณ 75% ของยอดการผลิตธัญพืชทั้งปี กำลังอยู่ในระยะการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทางกระทรวงได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่ดูแลพื้นที่เพาะปลูกธัญพืชฤดูใบไม้ร่วงอย่างใกล้ชิด

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิครั้งที่ 7 ของปีนี้ จากประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย อูรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 12 ส.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 16 ส.ค. ศกนี้ นอกจากนี้กระทรวงการค้าของอิรัก ยังได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวสาลีจำนวนอย่างน้อย 50,000 ตัน จากประเทศสหรัฐ แคนาดา และออสเตรเลียด้วย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการค้าของอิรัก ได้ปฏิเสธข้อเสนอของผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายที่เข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิครั้งที่ 6 ของปีนี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อจากประเทศไทย อูรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่าข้อเสนอที่ผู้เข้าร่วมการ

ประมูลได้เสนอราคาต่ำสุดที่ 478 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F free out โดยเป็นข้าวจากประเทศไทยจำนวน 120,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ซีเรีย

หน่วยงานด้านการจัดซื้อของซีเรีย (A Syrian state purchasing agency) ได้ประกาศเปิดการประมูล (international tender) ซื้อข้าวขาวจำนวน 135,000 ตัน โดยจะเปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 29 ส.ค. นี้ โดยกำหนดให้มีการส่งมอบภายใน 120 วัน หลังจากมีการเปิด L/C แล้ว

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

